

คำอวยพรครบรอบ 3 ปี บริษัท ศัลยกรรมเกาหลี STMSTYLE จากดาราเกาหลี



เหตุผลที่ศิลปินเกาหลีมากมาย อาทิเช่น Super junior ,Kara ,Miss A ฯลฯ ส่งข้อความมาแสดงความยินดีกับSTMstyle?

<http://www.stmstyle.com/>

STMstyle เป็นบริษัทตัวแทนศัลยกรรมความงามเกาหลีแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งนอกจากการให้บริการคำปรึกษาด้านศัลยกรรมความงามเกาหลีแล้ว ยังมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการปลูกผมเกาหลีอีกด้วย บริษัทตัวแทนซึ่งได้รับการรับรองการกระทรวงสาธารณสุขเกาหลี มีความชำนาญและประสบการณ์มายาวนาน บริษัทมีระบบการจัดการที่สมบูรณ์แบบและความปลอดภัยสูง จึงทำให้ลูกค้าคนไทยที่สนใจศัลยกรรมเกาหลีเลือกใช้บริการเราเป็นจำนวนมาก และเนื่องในโอกาสครบรอบ 3ปีของการก่อตั้งบริษัท บรรดาศิลปินดาราชื่อดังของเกาหลีจึงส่งวีดิโอมาร่วมแสดงความยินดีกับ STMstyle

STMstyle คัดสรรเฉพาะโรงพยาบาลศัลยกรรมที่มีชื่อเสียงและมีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ดีที่สุดเท่านั้น ท่านประธานคิม ซอนฮา หลังจากเรียนจบทางด้านศิลปะ ได้ทำงานด้านการจัดการในบริษัทสร้างภาพยนตร์ของเกาหลี โดยจัดทำรายการโทรทัศน์ของโรงพยาบาลกว่า 500เรื่องด้วยกัน จากประสบการณ์ทำงานดังกล่าวทำให้รู้จักแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเกาหลีเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้จึงสามารถแนะนำศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีความปลอดภัยสูงแก่คนไทยได้เป็นอย่างดี

จากการที่บรรดาศิลปินดาราเกาหลี อาทิเช่น Super Junior ,Kara ,Miss A ,MBLAQ ,Sistar และอีกหลายท่านได้ส่งวีดิโอมาร่วมแสดงความยินดี ทำให้ศิลปินดาราอีกมากมายต่างเฝ้าจับตามอง ลูกค้าที่มาใช้บริการกับทางบริษัทจะได้รับการศัลยกรรมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านที่เคยทำศัลยกรรมให้กับศิลปินดาราเกาหลีมาแล้ว ซึ่งจุดนี้เองเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าชาวไทยมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นเรายังสามารถให้ข้อมูลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นๆของเกาหลี ทั้งการทำตาสองชั้น ศัลยกรรมจมูก หรือการศัลยกรรมปรับรูปหน้า เป็นต้น

บริษัท STMstyle ตั้งอยู่ที่ซอยทองหล่อ กรุงเทพฯ เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการแพทย์เกาหลีในประเทศไทย ซึ่งเปิดให้บริการด้านการแพทย์เกาหลีมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานที่สุด โดยร่วมมือกับหน่วยงานทางการแพทย์ของเกาหลีกว่า 70ท่านด้วยกัน

กลุ่มศิลปินลำดับต้นๆของเกาหลี เช่น Super junior ,SNSD ,KARA ,Miss A ,Sistar ฯลฯ ร่วมแสดงความยินดีกับทางบริษัทที่บริษัทครบรอบ 3ปีและเปิดสาขาใหม่ที่ภูเก็ต แสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมกับท่านประธานคิม

ชอนฮา

ในปี 2012 จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย ไทย และอีกกว่า 38 ประเทศ หากลูกค้าต้องการเดินทางไปเพื่อการศัลยกรรม
หน่วยงานภาครัฐของเกาหลีจะเลือกบริษัทตัวแทนเป็นตัวกลางในการส่งลูกค้าไป ซึ่งบริษัท STMstyle ได้รับการ
อนุญาตอย่างเป็นทางการให้เป็นบริษัทตัวแทนในการส่งลูกค้าไป ด้วยเหตุผลที่ว่าความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ของ
เกาหลี โรงพยาบาลในไทย รวมทั้งปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จึงได้มีการจัดเตรียมการอย่างสมบูรณ์ไว้ แต่สิ่ง
ถือว่าเป็นจุดเด่นของเกาหลีมากที่สุดคือ การให้ปรึกษาออกแบบใบหน้า ในลักษณะความงามของศิลปินดารา ทำให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

STMstyle ดำเนินการให้คำปรึกษาด้านศัลยกรรม ผิวพรรณ ปลูกผม รวมถึงด้านสุขภาพและการแพทย์ต่างๆของเกาหลี
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง บริษัทมีประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน อีกทั้งยังได้รับเอกสารรับรองและประกัน
อย่างเป็นทางการกว่า 60ประเภท ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นลูกค้าชาวไทย เพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่างจากลูกค้าชาวเกาหลี
และให้ความเป็นธรรมแก่ลูกค้า ในส่วนของค่าใช้จ่าย วิธีการผ่าตัดที่เหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะเป็นผู้ให้รายละเอียด
ละเอียดในส่วนนี้ได้โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศัลยกรรมจมูกและศัลยกรรมตาเราได้ติดต่อกับ ดร.ปาร์คยางซู
แพทย์ศัลยกรรมชื่อดังของเกาหลีเป็นผู้ดำเนินการผ่าตัดให้ สำหรับด้านการปลูกผม

คุณหมออีฮักคยูและคุณหมออีจวอน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผมอันดับหนึ่งของเกาหลีจะเป็นผู้ดำเนินการให้
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่บรรดาศิลปินเกาหลีต่างพากันมารับการรักษาที่นี้ ดังนั้นเพื่อนำและสร้างความเชื่อมั่นแก่
ลูกค้าชาวไทย ศิลปินเกาหลีอาทิเช่น shin dong (super junior) ,KARA ,..... เป็นต้น จึงส่งคำทักทายมายัง
STMstyle

STMstyle Co.,Ltd.

916/18 สุขุมวิท55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โทร. 02-7147663, 02-7147665

www.stmstyle.com